



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน) ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ นั้น

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน) กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

สมรรถนะ	วัน เวลา
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ๑. สอบสัมภาษณ์ - มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา - การคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา /พัฒนาการจัดการเรียนการสอน - ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ - ความสามารถในการสื่อสาร - ความรอบรู้ในงานปฏิบัติ	วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตาม ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่รับสมัคร และตามวัน เวลา ที่กำหนดใน เวลาสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก

๕. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จะต้องนำแฟ้มสะสมงานมานำเสนอในวันที่เข้ารับการประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ ๒

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ ประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ง) วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และประกาศรายชื่อขึ้นบัญชี รายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญและทาง เว็บไซต์ www.khicec.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายลำปาง พันธุ์เพชร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

เอกสารแนบท้ายประกาศวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

๑. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น.

ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) (ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.)

สถานที่สอบ ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ-สกุล
๑	๕๖-๐๑-๒๐๑-๐๐๑	นายธงชัย สารสุข
๒	๕๖-๐๑-๒๐๑-๐๐๒	นายณัฐพล ธรรมพร
๓	๕๖-๐๑-๒๐๑-๐๐๓	นายสันติ บุญล้อม
๔	๕๖-๐๑-๒๐๑-๐๐๔	นายธนศักดิ์ มากมี